



# สรุปมติย่อการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๕

วันจันทร์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กำหนดวิธีการเลือกและสัดส่วนของตำแหน่งกรรมการ-สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร	เห็นชอบและละในส่วนของผู้มีสิทธิเลือก/ผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ในกลุ่มของผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/ศูนย์ให้จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้อำนวยการสถาบัน กลุ่มวิจัย ประกอบด้วย 7 หน่วยงาน 2. ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ กลุ่มบริการวิชาการ ประกอบด้วย 8 หน่วยงาน
		กำหนดวิธีการเลือกและสัดส่วนของตำแหน่งกรรมการ-สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ	เห็นชอบ โดยมีมติเพิ่มเติมดังนี้ 1. คณะผู้แทนกลุ่มสาขาวิชา หมายความว่ารวมถึงหน่วยงานที่จัดตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยฯ ด้วย 2. คุณสมบัติของผู้รับเลือกและผู้มีสิทธิเลือก ตามข้อ 4 และข้อ 5 แห่งข้อบังคับฯ ให้หมายความว่ารวมถึงข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ และพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ที่เป็นคณาจารย์ประจำ ซึ่งได้ทำการสอนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีใช้ผู้บริหาร 3. ให้มีการหมุนเวียนกันดำรงตำแหน่งในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา
		หนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การปิดการเรียนการสอนระหว่างการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 8-18 สิงหาคม พ.ศ. 2550	ที่ประชุมรับทราบ และขอให้ทุกคณะรอความชัดเจนจากมติดิฉันรัฐมนตรี อีกครั้งก่อนดำเนินการปิดการเรียนการสอน
		หนังสือจากสำนักงบประมาณ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ไปพลางก่อน	ที่ประชุมรับทราบ
		- หลังเสร็จสิ้นการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เวลา 15.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยฯ จัดงานเลี้ยงขอบคุณกรรมการสภา-มหาวิทยาลัยฯ ในโอกาสที่นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง - มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีห้องทำงานสำหรับ ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และองคมนตรี ในการปฏิบัติภารกิจสนองพระราชดำริ ณ อาคารวิจัยและพัฒนา	

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1 (ต่อ)		หลักเกณฑ์การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ	<p>มีมติให้นำหลักเกณฑ์ไปพิจารณาใหม่ให้เหมาะสมและชัดเจน โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ควรมีการกำหนดลำดับขั้นตอนที่ชัดเจนในการเสนอขออนุมัติสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ และให้ผู้เสนอขออนุมัติเสนอเรื่องผ่านหน่วยงานต้นสังกัดก่อนนำเสนอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา</li> <li>2. ควรกำหนดให้บุคลากรที่เสนอขออนุมัติสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อไปแสดงผลงานทางวิชาการในต่างประเทศได้ปีละครั้ง</li> <li>3. สัดส่วนการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของคณะต้นสังกัดให้อยู่ในดุลพินิจของแต่ละหน่วยงาน โดยระบุจำนวนเงินไว้ในวงเงินไม่เกิน.....</li> <li>4. ให้มีการกำหนดรายละเอียดในเรื่องค่าใช้จ่ายการเดินทาง จำนวนคน และจำนวนครั้งในการเดินทางไปเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์อย่างถูกต้องเหมาะสม</li> <li>5. มหาวิทยาลัยฯ ควรมีข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับเงื่อนไขการเบิกจ่ายของผู้อนุมัติแต่ละราย และสามารถตรวจสอบได้ว่าค่าใช้จ่ายรายใดได้รับการยกเว้นหรือได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกแล้ว</li> <li>6. ขอให้สถาบันและสำนักได้รับการสนับสนุนตามหลักเกณฑ์เดียวกันนี้ด้วย</li> </ol>
		การเตรียมการด้านงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2550 และการขอปรับค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษา	ที่ประชุมรับทราบ และขอให้คณะที่ประสงค์จะขอปรับค่าธรรมเนียมในการจัดการศึกษาเสนอเรื่องมายังมหาวิทยาลัยฯ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2549 เพื่อนำเสนอที่ประชุมคณบดีพิจารณาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยฯ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ ในส่วนของค่าธรรมเนียมส่วนกลาง สำนักทะเบียนและประมวลผลจะเป็นผู้ดำเนินการ
2	วิทยาเขตศรีราชา	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนิสิตปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ สถาบันพานิชยนาวินานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา	อนุมัติ
3	คณะวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุม ค่าสมนาคุณ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในการบริหารโครงการปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์	
4	คณะสัตวแพทยศาสตร์	ขออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยบริการฟาร์มสัตว์เศรษฐกิจ คณะสัตวแพทยศาสตร์	
5	กองยานพาหนะอาคารและสถานที่	ขออนุมัติกำหนดอัตราค่าจอดรถของอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
6	คณะเศรษฐศาสตร์	ขออนุมัติจัดตั้งศูนย์บัณฑิตศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
7	สำนักงานทรัพย์สิน	ขออนุมัติให้สถาบัน Institute de Recherche pour le Developpement (IRD) ใช้พื้นที่อาคารคณะวนศาสตร์	อนุมัติ

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8	วิทยาลัยสิ่งแวดล้อม	ขออนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยสิ่งแวดล้อม	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
9	คณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45	ขออนุมัติโครงการ และหลักการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 45	อนุมัติ
10	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	ขออนุมัติโครงการและหลักการค่าใช้จ่ายโครงการ “เลือกแนวทาง.....วางอนาคต” ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2550	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
		เสนอขออนุมัติปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2549 (ครั้งที่ 3) รวม 28 คน	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
11	คณะบริหารธุรกิจ	ขออนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
		ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ จำนวน 2 รายวิชาคือ - 130434 การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชี 3(3-0) หน่วยกิต เป็นหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต - 130534 การกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3(3-0) หน่วยกิต เป็นวิชาเอกเลือกในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
12	คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549	เห็นชอบและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อพิจารณา
13	คณะอุตสาหกรรมเกษตร	ขออนุมัติปรับปรุงรายวิชา 052426 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ขนมอบ 3(2-3) หน่วยกิต เป็นหมวดวิชาเฉพาะเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	อนุมัติและให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ
14	โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. ฯ	สรุปการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนให้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาปีการศึกษา 2549	ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password